



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ข้อ ข หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติ ในวิธีการ ข้อ ๓ หากมีตำแหน่งว่างภายหลังการย้ายทุกครั้ง ที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา การเสียชีวิต และการพ้นจากตำแหน่งทุกกรณี ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นคำขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้ หากคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ คำร้องขอย้ายดังกล่าว เป็นอันยกเลิก นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๖๘๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นแบบคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ จำนวน ๑ ชุด และจัดทำเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลยกำหนด จำนวน ๓ เล่ม ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย

อนึ่ง คำร้องขอย้ายดังกล่าวหากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายรอง ปัญสังกา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ฉบับลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

ที่	ตำแหน่ง	โรงเรียน/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	จำนวน นักเรียน	หมายเหตุ
๑	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	โรงเรียนบ้านหนองปกติ อ.ท่าลี่	๑๙๙๐	๙๓	